

5 ประเด็นความเสี่ยงสำคัญกดดันเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปี 2557 (ตอนที่ 1)

<p>แม้แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวจะเป็นความหวังให้กับเศรษฐกิจโลก แต่ในอีกหลายๆ พื้นที่ของโลกกลับเริ่มมีการกล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจปะทุขึ้นในปี 2557 ฝ่ายวิจัยธุรกิจจึงรวบรวมประเด็นที่คาดว่าจะจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญในปี 2557 โดยวิเคราะห์ให้เห็นถึงโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าว ตลอดจนผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจโลก และต่อเศรษฐกิจไทย ดังนี้</p>	โอกาสการเกิด	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	สูง
	ปานกลาง	ต่ำ	สูง	ปานกลาง

● ญี่ปุ่น : เศรษฐกิจชะลอจากการขึ้น Sales Tax

โอกาสเกิด	ผลกระทบต่อโลก	ผลกระทบต่อไทย
<p>สูง : การปรับขึ้น Sales Tax จาก 5% เป็น 8% ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 จะบั่นทอนการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในประเทศ โดยมีการคาดการณ์ว่ายอดจำหน่ายรถยนต์ในญี่ปุ่นจะลดลงถึง 15% ในปี 2557 จากผลของมาตรการดังกล่าว ขณะที่เศรษฐกิจจะหดตัวลงในไตรมาส 2 ปี 2557 เนื่องจากผู้บริโภคลดการใช้จ่ายลง ทั้งนี้ การปรับขึ้น Sales Tax ครั้งล่าสุดจาก 3% เป็น 5% เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2540 ซึ่งมีส่วนซ้ำเติมเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินในภูมิภาคเอเชียให้หดตัวติดต่อกันนานกว่า 1 ปี</p>	<p>ปานกลาง : แม้เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ชะลอการขยายตัวลงจะลดการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่เนื่องจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีส่วนราว 6.8% ของ GDP โลก แต่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ โดยเศรษฐกิจญี่ปุ่นน่าจะกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 นอกจากนี้ การประกาศปรับขึ้นภาษีล่วงหน้ายังทำให้ผู้บริโภคบางส่วนมีการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าไว้ตั้งแต่ไตรมาสแรกแล้ว และภาครัฐยังเตรียมดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมูลค่า 5 ล้านล้านเยน เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว</p>	<p>ปานกลาง : เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ชะลอจะส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าส่งออกของไทยเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 2 ของไทย มีสัดส่วนราว 9.7% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด โดยเฉพาะสินค้าในหมวดรถยนต์และชิ้นส่วน ยางแปรรูปชิ้นต้น อัญมณีและเครื่องประดับ และเฟอร์นิเจอร์ สอดคล้องกับที่สมาคมผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวของญี่ปุ่นต่างคาดการณ์ว่ายอดจำหน่ายจะลดลงหลังการปรับขึ้น Sales Tax</p>

● EU : เศรษฐกิจประสบภาวะเงินฝืดซ้ำเติมการใช้จ่ายที่ซบเซา

โอกาสเกิด	ผลกระทบต่อโลก	ผลกระทบต่อไทย
<p>ปานกลาง : ปัจจุบันธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank : ECB) กำลังจับตามองปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและมีความเป็นไปได้ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 0% ภายในปี 2557 หากอัตราเงินเฟ้อยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนั้นอาจดำเนินมาตรการอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย อาทิ การเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลประเทศในยูโรโซนเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและลดการแข็งค่าของเงินยูโร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเงินฝืด อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวอาจไม่สามารถจัดการปัญหาเงินฝืดได้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากเศรษฐกิจยูโรโซนอยู่ในภาวะไม่แน่นอน ประกอบกับอัตราว่างงานระดับสูง ยังเป็นอุปสรรคต่อการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและการลงทุน</p>	<p>สูง : ภาวะเงินฝืดจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาการว่างงานในระดับสูงที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ และลดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ EU ในระยะยาว (โดยเฉพาะประเทศที่ประสบวิกฤตการเงิน อาทิ กรีซ ไชปรัส โปรตุเกส อิตาลี และสเปน) นอกจากนี้ ปัญหาเงินฝืดใน EU ที่กระทบต่อความต้องการใช้จ่ายในประเทศ ยังจะส่งผลกระทบต่อไปสู่ประเทศที่เชื่อมโยงทางการค้ากับ EU ในระดับสูง อาทิ จีน และสหรัฐฯ (พึ่งพาตลาด EU ราว 16% และ 12% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด ตามลำดับ) และยังอาจรุนแรงขึ้นจนนำไปสู่ปัญหาหนี้สินค้ำประกันในอนาคต ซึ่งจะลดชนวนวิกฤตการเงินใน EU ให้ลุกลามไปทั่วโลกอีกครั้ง</p>	<p>สูง : ภาคส่งออกของไทยจะได้รับผลกระทบโดยตรงหากเศรษฐกิจ EU ประสบภาวะเงินฝืด เนื่องจากไทยส่งออกไป EU คิดเป็นสัดส่วน 9.8% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดในปี 2556 นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับสูง ทั้งด้านการค้าและการลงทุนส่งผลให้ภาวะเงินฝืดใน EU หรือกระทั่งวิกฤตการเงินครั้งต่อไปที่อาจปะทุขึ้น ลุกลามไปยังภูมิภาคอื่นๆ และทำให้การส่งออกของไทยไปตลาดส่งออกสำคัญอื่นๆ อาทิ จีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากปัญหาดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ผลกระทบอาจไม่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แต่จะเกิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน</p>

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด